

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 66 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไตรมาส 2 (เดือน 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) เขตสุขภาพที่ 5

ตัวชี้วัดที่	เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563	Small Success 6 เดือน	คำอธิบาย (ระบุกิจกรรมที่ดำเนินการ)
ตัวชี้วัดที่ 66 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)	1 มีแนวทางสนับสนุนหรือพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง	<p>เขตสุขภาพที่ 5 เรื่อง United Regional System</p> <p>ได้กำหนดให้มีแนวทางสนับสนุนหรือพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพของเขต</p> <p>ในประเด็น นครชัยศรีโมเดล เพื่อลดต้นทุนบริการและป้องกันภาวะวิกฤติการเงินของโรงพยาบาล</p> <p>ตลอดจนมีการดำเนินงาน "โรงพยาบาลจตุรทิศ" เพื่อลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาล</p> <p>นครปฐม และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ดังนี้</p> <p>แนวทางการดำเนินงาน "นครชัยศรีโมเดล"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลนครชัยศรี เป้าหมาย STEMI 1,200 ราย/ปี, Trauma 6,500 ราย/ปี, Head Injury 308 ราย/ปี และ Stroke 445 ราย/ปี</li> <li>2. การพัฒนา Intermediate Care ในโรงพยาบาลหลวงพ่เป็น เป้าหมาย 20 เตียง</li> <li>3. การขยายบริการทันตกรรมเฉพาะทาง และการเปิดให้บริการด้านศัลยกรรม (Elective Surgery) ในโรงพยาบาลห้วยพลู เป้าหมายทันตกรรมเฉพาะทาง</li> </ol> <p>ลดการ refer refer ออกพื้นที่ (2,000 ราย) และ Elective Surgery 1,200 ราย/ปี</p> <p>การขยายผลการดำเนินงานตามรูปแบบ "นครชัยศรีโมเดล"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กาญจนบุรีโมเดล โดยพัฒนาระบบโรงพยาบาลคู่ขนานกับโรงพยาบาลทวาย ประเทศพม่า</li> <li>2. ราชบุรีโมเดล โดยพัฒนาความร่วมมือแบบเครือข่ายของ รพศ./รพท. ทั้ง 4 แห่งภายในจังหวัด</li> <li>3. ด้ามขวานโมเดล โดยพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุร่วมกันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี</li> <li>4. สุพรรณบุรีโมเดล โดยการทำความร่วมมือกับเขตสุขภาพที่ 4 ในประเด็นการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งและโรคหัวใจออกนอกเขต</li> <li>5. สมุทรสาคร-สมุทรสงครามโมเดล โดยทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเงินการคลัง</li> <li>6. นครปฐมโมเดล โดยกำหนดให้มีการขยายผลไปสู่การจัดตั้งโรงพยาบาลจตุรทิศ</li> </ol>